

Hội thảo chia sẻ tri thức “Nhân tố tạo sự khác biệt: Tài trợ cho Tương lai, Đổi mới cho Tăng trưởng - Một thập kỷ đổi mới: Quan hệ đối tác của Ngân hàng Thế giới và Hàn Quốc vì sự phát triển bền vững”

Trong thời gian từ ngày 22-25/5/2023, tại thành phố Seoul, Hàn Quốc, đoàn công tác của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia và đại diện của Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCCN) đã tham dự một số hoạt động tại “Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Tài chính và Đổi mới Seoul của Ngân hàng Thế giới (World Bank FCI Seoul Center): Nhân tố tạo sự khác biệt: Tài trợ cho Tương lai, Đổi mới cho Tăng trưởng” do Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức.

Ngày 23/5/2023, tại Hội thảo “Nhân tố tạo sự khác biệt: Tài trợ cho Tương lai, Đổi mới cho Tăng trưởng”, TS. Tạ Việt Dũng, Phó Giám đốc Cơ quan Điều hành Quỹ đã có bài tham luận “Tổng quan hoạt động Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ”. Hội thảo là mốc đánh dấu “Một thập kỷ đổi mới: Quan hệ đối tác của Ngân hàng Thế giới và Hàn Quốc vì sự phát triển bền vững”.



TS. Tạ Việt Dũng – Phó Giám đốc Quỹ trình bày tại Hội thảo

Trong khuôn khổ hoạt động của Lễ Kỷ niệm, đoàn công tác của Quỹ đã làm việc với các chuyên gia WB về dự thảo sổ tay hướng dẫn hoạt động cho vay doanh nghiệp và đề xuất kiến nghị về chính sách, sửa đổi quy định, áp dụng một số nội dung và tiêu chí, biểu mẫu trong dự thảo đối với quy trình, biểu mẫu cho vay và hỗ trợ vốn tại Quỹ.

Bên cạnh đó, Quỹ đã có buổi làm việc với đối tác nhiều năm của Quỹ là Tập đoàn Tài chính công nghệ Hàn Quốc (KOTEC) về hợp tác trong thời gian tới. Quỹ đề xuất lộ trình để triển khai hợp tác này trong năm 2023. Việc xây dựng hệ thống đánh giá xếp hạng công nghệ VTRS hỗ trợ Quỹ nâng cao năng lực đánh giá công nghệ, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Quỹ thông qua các hoạt động hỗ trợ vốn và cho vay để nâng năng lực công nghệ của doanh nghiệp. Với chức năng cho vay và hỗ trợ vốn, Quỹ đã đề xuất WB hỗ trợ xây dựng bộ công cụ đánh giá đầu vào để hoàn thiện tài liệu hướng dẫn chung thực hiện nhiệm vụ, dự án nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ; đánh giá khả năng hấp thụ công nghệ cho doanh nghiệp, tính khả thi chung của nhiệm vụ nộp hồ sơ tại Quỹ để có tính hiệu quả cao hơn, nhằm giảm thiểu rủi ro cho Quỹ trong quá trình cho vay và hỗ trợ vốn, từ đó Quỹ có thể triển khai việc hỗ trợ vốn và cho vay dự án có kết quả tốt hơn.



Đoàn công tác làm việc với Tập đoàn Tài chính công nghệ Hàn Quốc

Ngoài ra, Quý đã làm việc với một số đơn vị như Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ (STEPI) và Trung tâm Dịch vụ Thông tin Tín dụng Hàn Quốc (KCIS). Đối với STEPI, Quý trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng các chính sách và chiến lược của Hàn Quốc trong việc hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc về KHCN, cơ sở hạ tầng, tài chính, các doanh nghiệp khởi nghiệp start-up và doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm: điển hình một số doanh nghiệp như CTEO, Kakao... Hai bên đã trao đổi thông tin liên lạc và Quý mong muốn thời gian tới STEPI có thể chia sẻ và hợp tác thêm với Quý trong chương trình, dự án sau này. Trong quá trình làm việc với Trung tâm Dịch vụ Thông tin Tín dụng Hàn Quốc (KCIS), Quý đã tìm hiểu các tiêu chuẩn cho thông tin tín dụng, các mẫu biểu hồ sơ về cho vay, thông tin tài chính, tín dụng chính thống, chính xác của doanh nghiệp, yêu cầu và cách thức cung cấp thông tin, thể loại. Các thông tin tín dụng thu thập từ hai nguồn là hệ thống báo cáo tín dụng và thực trạng tín dụng của doanh nghiệp (năng lực, sáng chế, tài sản...). Từ đó, Quý có thể học tập và đề xuất hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong thời gian tới về việc Quý có thể thu thập và xử lý nguồn thông tin tín dụng của doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Quý./.

Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST).